

Headline	-		
Date	24 June 2019	Language	Thai
Media Title	www.todayline.th	Page	No.
Section	บันเทิง	Size	1 Page
Journalist	N/A	Color	Full Color
LINK	<a href="https://today.line.me/TH/pc/article/xJBozn?utm_source=copyshare">https://today.line.me/TH/pc/article/xJBozn?utm_source=copyshare</a>		
Frequency	Daily	Ad Value	55,000
Circ	850,000	PR Value	165,000



“ซา” รอดตาย ผ่าชีสตัดรังไข่แตก เหตุชอบใส่สั้นสูง กินของสนุกๆ ดิบๆ



รอดตาย “วรรณษา” ชีสตัดรังไข่แตก ส่งรพ.ผ่าตัดด่วน พบก้อนเนื้อ โชคดีผ่าตัดทัน เหตุเกิดจากใส่รองเท้าสั้นสูง เดินกระแทก กินอาหารสนุกๆ ดิบๆ เช็ดโรคร้ายต่อไปนี้จะดูแลตัวเองให้ดีขึ้น

ฟังจะผ่าตัดชีสตัดรังไข่แตกไปเมื่อไม่นานสำหรับ “ซา วรรณษา ทองวิเศษ” เจ้าตัวก็ได้มาร่วมงานประกาศผลรางวัล SMEs สร้างอาชีพ Awards ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 โดยเผยว่า เกิดอาการผิดปกติประจำเดือนมา 2 ครั้งต่อเดือน และรู้สึกปวดรอบๆ สะดือ โชคดีส่งโรงพยาบาลทัน พลชีสตัดรังไข่แตกต้องผ่าตัดด่วน แลมตรวจเจอก้อนเนื้อ โชคดีที่ตรวจเจอก่อนจะพัฒนาเป็นเนื้อร้าย

“โรคที่เขว่าเป็นเขาเรียกว่า เป็นซิสต์ในรังไข่ แต่ว่ามันเกิดอาการอาจจะเพราะว่าเราอาจจะใส่สันสูงเดินกระแทก เดินทั้งวัน มันก็เลยทำให้เส้นเลือดกับก้อนซิสต์มันมาเจอกัน แล้วเลือดมันก็เลยเข้าไปในก้อนซิสต์ เลยทำให้ถุงน้ำตรงนั้นมันแตกออกมา”

“คือเขาจะมีอาการมา 3 วัน ช่วงแรกเลยก็คือว่าประจำเดือนรอบเดือนจะมา 2 ครั้งในหนึ่งเดือนคือต้นเดือนกับปลายเดือน เราก็ตกใจว่าทำไมมาสองครั้งเลย แล้วครั้งหนึ่งก็คือเท่าๆ กันเลย ก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะว่าเป็นคนที่เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว พอมาครั้งที่ 2 ก็คือตื่นขึ้นมา กำลังจะไปอาบน้ำ ทำธุระอยู่ในห้องน้ำกำลังจะลุกขึ้นมาอาบน้ำแล้วลุกไม่ได้ คือปวดไปทั้งหลังเลย แล้วก็เดินไม่ได้เลย คือปวดร้าวไปหมด แล้วพอถัดมา 2-3 วันก็มีอาการปวดท้อง แล้วก็ปวดรอบๆ สะดือ แล้วก็ปวดคงที่เท่าเดิม ประมาณ 3 ชั่วโมง”

“ตอนแรกเราคิดว่าเป็นกระเพาะ เพราะว่ามันปวดแสบร้อน เหมือนกินของเผ็ดเข้าไปแล้วมันไปแสบร้อนในท้อง แต่เราก็อะใจเพราะว่าเรากินยาแล้วมันไม่ดีขึ้น กินยาเคลือบกระเพาะแล้วมันก็ไม่หาย พอครบ 3 ชั่วโมงก็เลยโทรหาแฟนให้พาเข้าไปโรงพยาบาลดีกว่า เพราะเราคิดว่ามันไม่ใช่แล้วละ พอไปปุ๊บหมอก็บอกว่าเราอาจจะมีก้อนเนื้ออยู่ข้างใน คราวนี้จะชามันดูอีกทีพบว่าก้อนเนื้อตรงนั้นแตกก็คือผ่าเลย ก็ยังเป็นความโชคดีของชานะที่เราเจอแฉีกพอดี คือผ่าเข้าไปแล้วเจอ แต่ไม่ได้เจอแค่ก้อนซิสต์อย่างเดียว ต้นเจอก้อนเนื้อด้วย ประมาณข้อนิ้วก้อยแปะอยู่ตรงก้อนซิสต์ด้วย คุณหมอบอกภาพมาให้ดู คุณหมอบอกคุณหมอบอกจัดการเรียบร้อยแล้ว เดชะบุญที่เราทำมาดีพอสมควรก็เลยหายแล้วละ แล้วเราก็ถามคุณหมอว่าโรคนี้จะกลับมาอีกไหม ถุงน้ำนี่จะมีไหม ก็คือไม่มีแล้วหายถาวรแล้ว”

“เช็กแล้ว ไม่มีอะไร เป็นก้อนเนื้อที่เกิดขึ้นเฉยๆ แต่ถ้าเราละเลย เราไม่มีการตรวจมะเร็งปากมดลูก หรือว่าถ้าเราไม่มีอาการอะไรเลย ก็ไม่แน่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ เพราะว่าในสมัยนี้ในอาหาร ไม่แค่อาหาร อากาศหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยโอเคแล้ว แล้วก็ผู้หญิงอย่าทานสุกๆ ดิบๆ เยอะนะคะ ทานอาหารที่ปรุงสุกเท่านั้นคะ จะได้ไม่เป็นแบบนี้”

หมดค่ารักษา 2 คืน 190,000 บาท

“ไอ้โห ค่ารักษาก็ประมาณ 190,000 ค่ะ อยู่โรงพยาบาลประมาณ 2 คืน แล้วก็ผ่าตัดส่องกล้อง ผ่าเสร็จก็รับมารับงานเพื่อชดใช้ค่ารักษา เพราะฉะนั้นรักษาตัวเองให้ดีนะคะ ไม่งั้นจะเอาเงินไปให้โรงหมอมหมอนะคะ (หัวเราะ) อาการตอนนี้ดีแล้ว ค่ะเป็นผู้หญิงตรวจถี่มาก ผ่าตัดส่องกล้องวันเดียวอีกวันก็ทำงานแล้วเพราะว่าวิวัฒนาการของทางการแพทย์อะไรมันก็พัฒนาขึ้นแล้ว การผ่าตัดส่องกล้องแผลมันก็นิดเดียวเองเห็นตัวเอง ก็เจาะตรงแถวสะดือ เจาะหน้าท้องอยู่ประมาณ 2 ที่ก็สามารถที่จะทำอะไรได้แล้ว แต่แค่ว่าเรื่องยกของหนักหรือว่าอะไรมันก็ยังไม่สามารถค่ะ”

“ตอนนี้อาการต่างๆ ก็น่าจะดีแล้ว ก่อนหน้านี้ใส่สันสูงก็ไม่ได้เดินเยอะก็ไม่ได้จะบวมก็จะนั่นนี่ตลอด หลังจากนั้นก็จะดูแลเรื่องของการออกกำลังกายที่มันแปรรูปมากๆ ก็จะพยายามไม่ทาน เคยชอบหอยแครงที่ลวกแบบไม่สุกเลือดๆ เยอะๆ ก็ต้องกินแค่ตัวสองตัวแทน น้ำส้มสายชูที่อยู่ในถ้วยเดียวกันก็เปลี่ยนมาเป็นมะนาวแทน ก็พยายามอยู่ค่ะตอนนี้ไม่ค่อยอยากเป็นโรคร้ายแรง

อะไรแล้ว”

ลุยธุรกิจกับแฟนหนุ่ม

“เขาดูแลสุขภาพดีมาก ๆ ตั้งแต่อยู่โรงพยาบาล ตั้งแต่ปวดหลังปวดไหล่ เขาก็นัดให้ ไม่ให้เราทำอะไรเลย ยิ่งคุณแม่แฟนยิ่งน่ารักมาก ๆ ต้องขอบคุณมาก ๆ จริง ๆ ค่ะ เราก็ดูแลกันไปธุรกิจก็ทำร่วมกัน ตอนนี้ก็มีร้านทองที่ทำกับครอบครัว แล้วจะมีดีออกเตอร์พลัสส์คล้ายกรรมความงาม และจะมีโปรดักซ์ของวรรณษาโดยตรง แล้วก็มีธุรกิจรถซื้อขายแลกเปลี่ยนเพราะว่าอายุปุ่นนี้แล้วจะทำเล่น ๆ ก็ไม่ได้ ทำทุกอย่างต้องได้เงิน ได้เงินมากก็ต้องเก็บออม เผื่อที่ในอนาคตเราอยากจะมีบ้านสักหลัง หรือว่าออฟฟิศสักทีหนึ่ง เราจะได้มีเงินทุนตรงนี้โดยที่ไม่ต้องรบกวนผู้ใหญ่ค่ะ”

